
 
 
 
 
 
 
 

 

       กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาติดตามการดําเนนิงานคณะอนุกรรมาธิการ 

และแนวทางการบริหารราชการในสวนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

  
เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒  โดยมี  

ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เปนประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

•  พิจารณาติดตามความคืบหนาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทํางาน 
           ๑. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และจัดทําและดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ  

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดมีการพิจารณาศึกษารางคูมือการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด 
การปฏิรูปประเทศเพื่ อใหบรรลุเปาหมายตามรัฐธรรมนูญ  และการจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ ซึ่งเบ้ืองตนท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการเห็นดวยกับรางคูมือดังกลาว  
ท้ังน้ี ไดมีการมอบหมายงานใหอนุกรรมาธิการวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมาธิการ
ตามท่ีปรากฏในรางคูมือฯ กับแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย
แผนงานและโครงการของกระทรวงศึกษาธิการวามีความเช่ือมโยงกันอยางไร และเห็นควรเชิญผูแทน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและผูแทนสภาการศึกษาเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลความกาวหนาการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งเปนกฎหมายการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รวมท้ังไดมีการมอบหมายงานใหกับอนุกรรมาธิการเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมาธิการติดตามฯ เพื่อนําเสนอผลการพิจารณา  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาความคืบหนาเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการขับเคล่ือน 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเห็นควรเดินทางไปศึกษาดูงานดานการขับเคล่ือน 
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา กลไกและกระบวนการการดาเนินงานพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด
ระยองและโรงเรียน รวมท้ังขอมูลท่ีสอดคลองกับผลการวิเคราะหผลการดําเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ  
ในวันศุกรท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบานหนองมวง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง  
และโรงเรียนบานสมานมิตร อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ฉบับท่ี ๑๗/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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๒. คณะทํางานกลาง ในคณะกรรมาธิการการศึกษา 
    นายเฉลิมชัย  เฟ องคอน กรรมาธิการ ในฐานะคณะทํางาน กลาววา 

คณะทํางานไดพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารราชการภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมาไดรับทราบประเด็นปญหามากมาย โดยเฉพาะกรณีการบริหารราชการในสวน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตละพื้นท่ี
ดูแลรับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา เปนตน แตตอมาไดมีการปรับเปล่ียนใหศึกษาธิการจังหวัด 
เขามาทําหนาท่ีในสวนน้ีตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ดังน้ัน คณะทํางานจึงเห็นควรใหมี 
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวเปนกรณีเรงดวนเพื่อแกไขปญหา ลดขอจํากัด และความซ้ําซอนในการดําเนินงาน เพื่อใหมีความ 
เปนเอกภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเปนการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และศึกษาธิการจังหวัดใหมีความชัดเจนและเหมาะสมกับหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ โดยจะมีจัดทํารายงานการพิจารณา
ศึกษาหรือขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการแกปญหาการบริหารงานสวนน้ีเสนอตอคณะกรรมาธิการตอไป ท้ังน้ี เพื่อใหการปฏิบัติ
ภารกิจดังกลาวเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเห็นควรต้ังคณะทํางานขึ้นมาคณะหน่ึงเพื่อขับเคล่ือนภารกิจโดยเฉพาะ
ซึ่งเบ้ืองตนไดกําหนดกรอบการดําเนินงานไวโดยสังเขป คือ ประชุมคณะทํางานชุดใหมครั้งแรกในวันจันทรท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ลงพื้นท่ีศึกษาดูงานในวันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ และจัดเสวนารับฟงความคิดเห็นในวันจันทรท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อนําผล 
การดําเนินงานมาวิเคราะหและรายงานตอคณะกรรมาธิการตอไป  

ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเห็นดวยกับรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานตามท่ีไดนําเสนอ เน่ืองจากเปนการพิจารณาศึกษา
ประเด็นปญหาดังกลาวเปนกรณีเรงดวนซึ่งจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกปญหาในเชิงนโยบายเพราะการแกไขกฎหมายจําเปนตองใช 
ระยะเวลานานคอนขางนาน และในสวนดังกลาวคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนสวนท่ีดูแลรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณา
ทบทวนประเด็นรายละเอียดตาง ๆ ในระยะยาวตอไป 

•  พิจารณาเตรียมความพรอมการจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นเชิงสถานการณและบริบทของกลุมการศึกษาและการเรียนรู
และการสรางและพัฒนาความรวมมือกับภาคีหุนสวนภายนอก ส.ส.ท. เร่ือง “เวทีชวนเปล่ียนประเทศไทย...กุญแจสรางคุณภาพ
การศึกษาสูความยั่งยืน” 

      นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กลาววา ตามท่ีคณะกรรมาธิการ 
ไดกําหนดใหมีการจัดโครงการรับฟงความคิดเห็นเชิงสถานการณและบริบทของกลุมการศึกษา 
และการเรียนรูและการสรางและพัฒนาความรวมมือกับภาคี หุ นส วนภายนอก  ส.ส .ท .  
เรื่อง “เวทีชวนเปล่ียนประเทศไทย...กุญแจสรางคุณภาพการศึกษาสูความย่ังยืน” รวมกับสภาผูชม 
และผูฟงรายการ (Thai PBS) การดําเนินกิจกรรมดังกลาวไดกําหนดใหมีการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ คือ “ชวนเปล่ียนระเทศไทย : ศาสตรพระราชากับการพัฒนา

การศึกษา” “กุญแจสรางคุณภาพการศกึษา : กุญแจสรางคุณภาพการศึกษา : ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
(จาก กอปศ. สูวุฒิสภา)” “การศึกษาสูความย่ังยืน : รูปธรรมของการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” “การวิเคราะหงบประมาณ 
ดานการศึกษา” และประเด็นสําคัญ คือ การรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีการแบง 
เปนกลุมยอย ๒ กลุม คือ กลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุมอาชีวศึกษาและการศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต นอกจากน้ีจะมีการจัด
นิทรรศการและพื้นท่ีการเรียนรูจากหนวยอื่น ๆ รวมดวย อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ เปนตน ท้ังน้ี กิจกรรมดังกลาวไดเชิญกลุมเปาหมายจํานวน ๒๕๐ คน เขารวม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเพื่อประโยชนในการขับเคล่ือนและปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอไป 

                                                          ภาพ – ขาว โดย พิมพพิชชา – วิชชยา 


